

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SKHCN-VP
V/v vận động hỗ trợ người dân
TP.HCM và bà con Quảng Ngãi
tại TP HCM khắc phục khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở

Theo Công văn số 1312/MTTQ-BTT ngày 20/7/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi về việc vận động hỗ trợ người dân TP.HCM và bà con Quảng Ngãi tại TP HCM khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (có công văn kèm theo).

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, trong thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, quyên góp ủng hộ để cùng Đảng và Nhà nước tăng cường nguồn lực cho việc phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều bà con đồng hương tỉnh Quảng Ngãi sinh sống, làm việc và học tập tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, cuộc sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Để tiếp thêm sức mạnh vật chất và tinh thần, giúp người dân thành phố Hồ Chí Minh và bà con Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh giữ vững niềm tin, đồng lòng chung tay cùng nhân dân cả nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở bằng tình cảm và trách nhiệm của mình ủng hộ, đóng góp (bằng tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm) hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và bà con Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Mức đóng góp bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm: Tùy lòng hảo tâm.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày vận động đến hết ngày **25/8/2021**.

Số tiền hoặc nhu yếu phẩm vận động đóng góp để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh và bà con Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, gửi về Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể triển khai đến công chức, viên chức, người lao động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành